

ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở VIỆT NAM ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI

• TS. ĐẶNG XUÂN HẢI
Đại học Quốc gia Hà Nội

Vấn đề đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã được nêu ra ở Việt Nam hơn chục năm nay và một số trường đại học đã tự nhận là đã chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỉ XX như Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh và một số trường khác, nhưng xem ra tư tưởng cơ bản của quy trình đào tạo này chưa có khả năng thực hiện triệt để ở môi trường đào tạo của các trường đại học Việt Nam. Trong các văn bản của nhà nước vấn đề đào tạo theo tín chỉ cũng đã được thể hiện ở các mức độ khác nhau như ở khoản 4 điều 6 của Luật Giáo dục (GD) 2005 [1] đã nêu : ...” Đối với GD nghề nghiệp, GD đại học có thể được tiến hành theo hình thức tích lũy tín chỉ...”..Trong Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện GD đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 cũng khẳng định ..”..Xây dựng lộ trình chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ...”.. Vấn đề đặt ra ở đây là một tư tưởng tiên tiến và mang tính hội nhập cao như vậy sao khó triển khai thực hiện trong thực tiễn của chúng ta ?!

1/ Một vài đặc điểm của đào tạo theo tín chỉ

Chúng ta đều biết đào tạo theo hệ thống tín chỉ được xuất hiện đầu tiên ở Đại học Harvard-Mĩ vào cuối thế kỉ 19 với tư tưởng cơ bản là “mềm dẻo hoá” quá trình đào tạo để thực hiện cho được triết lí “lấy người học làm trung tâm” trong việc thực hiện quy trình đào tạo. Học chế tín chỉ chuyển quyền lựa chọn và quyết định mục đích đào tạo cụ thể cũng như lựa chọn các môn học, phương thức học và cả kế hoạch học từ các giảng viên và phòng đào tạo của trường đại học sang cho người học.

Tư tưởng trên được thể hiện qua một số đặc điểm của chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ như :

a/ Cấu trúc chương trình dẫn đến văn bằng với số môn học đủ lớn, tạo điều kiện cho người học có khả năng lựa chọn và được công khai để sinh viên có thể lập kế hoạch tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định cho việc lấy văn bằng theo tiến độ của bản thân

b/ Khối lượng kiến thức được đánh giá nhằm xác định việc hoàn thành tín chỉ/môn học bao

gồm toàn bộ kiến thức, kĩ năng người học tích lũy được thông qua các hình thức lên lớp, thông qua tự học, tự nghiên cứu của người học theo yêu cầu của giảng viên, thông qua việc làm việc theo nhóm và hoạt động thực tập, thực tế...

c/ Đánh giá diễn ra thường xuyên, đa dạng (Bài tập cá nhân/tuần ứng với các giờ lí thuyết; Bài tập nhóm/tháng ứng với các giờ xêmina, làm việc nhóm, tự học; Bài tập lớn cá nhân/học kì ứng với phần nội dung người học phải tự khám phá trong chương trình môn học; Bài kiểm tra kì; Bài kiểm tra cuối kì nhằm lấy minh chứng khẳng định khối lượng kiến thức của môn học đã được người học chiếm lĩnh bằng các con đường khác nhau).

2/ Một số điều kiện cần và đủ để có thể triển khai học chế tín chỉ

Theo chúng tôi, việc triển khai tổ chức phương thức đào tạo theo tín chỉ gặp nhiều khó khăn, lúng túng và không đạt kết quả mong muốn có thể có nhiều lí do, nhưng những lí do chính là :

a/ Đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo và giảng viên chưa hiểu đúng và đầy đủ về phương thức đào tạo theo tín chỉ

b/ Chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho việc thực hiện

c/ Giảng viên và sinh viên chưa có kĩ năng để dạy và học theo đúng yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ

Từ nhận thức trên chúng ta có thể rút ra một số điều kiện cần và đủ cho việc triển khai phương thức đào tạo theo tín chỉ .

a/ Cần có một đội ngũ đáp ứng yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ

Nếu quan niệm điều kiện nêu trên là điều kiện cần thì điều kiện đủ ở đây là : lãnh đạo các đơn vị đào tạo phải có sự cam kết và ủng hộ mạnh mẽ, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện một lộ trình khoa học cho quá trình chuyển đổi phương thức đào tạo theo kiểu niên chế sang học chế tín chỉ.

Trong một số tài liệu được tập hợp trong quyển “Đào tạo theo học chế tín chỉ” (Tài liệu tham khảo nội bộ do Ban Đào tạo của ĐHQGHN ấn hành) [2] có đề cập đến “văn hoá tín chỉ”, yếu

tổ này liên quan đến nhận thức và quyết tâm của các đối tượng tham gia đào tạo theo tín chỉ ở một cơ sở đào tạo. Đội ngũ này phải hiểu đúng và đầy đủ về bản chất khái niệm tín chỉ và quy trình đào tạo theo tín chỉ (Khái niệm tín chỉ được GD đại học Mỹ đưa ra nhưng khi áp dụng vào các nước khác nhau đã có sự điều chỉnh ít nhiều ở các khu vực khác nhau trên thế giới). Các giảng viên phải hiểu biết về các phương pháp dạy-học, kiểm tra-đánh giá theo yêu cầu của phương thức đào tạo theo tín chỉ, trong đó vai trò của giảng viên trở thành "người hướng dẫn, trọng tài, cố vấn cho người học và là người kiểm định kết quả, thực hiện được mục tiêu dạy học của người học". Các cán bộ phòng đào tạo phải nắm vững phương thức tổ chức và quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ, về kĩ thuật xây dựng thời khoá biểu theo đăng kí của người học. Trong đội ngũ này cũng cần những người am hiểu chương trình và quy trình đào tạo để cố vấn cho sinh viên sự lựa chọn hợp lý và khả thi khi thực hiện quá trình tích lũy kiến thức dẫn đến văn bằng.

b/ Cần đổi mới phương thức dạy và học. Để dạy học theo kiểu tín chỉ người dạy phải đổi mới phương pháp dạy, người học phải đổi mới phương pháp học. Điều nêu ra ở đây tưởng không có gì để nói song trong thực tế đây lại là điều rất khó khi chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín chỉ vì sức ỳ của thói quen dạy và học theo kiểu cũ khá nặng nề ở cả người dạy và người học trong các nhà trường của chúng ta. Dạy học theo phương thức đào tạo tín chỉ chuyển từ cách dạy học chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang cách dạy học chủ yếu là dạy cho người học cách tìm kiếm, xử lý và tự tích lũy kiến thức dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của thầy. Để làm được điều này công việc chuẩn bị lên lớp của giảng viên rất nặng vì trước khi lên lớp giảng viên phải biết "cấu trúc hoá nội dung dạy học" [3] và trả lời được những câu hỏi sau :

- Nội dung nào mình sẽ trình bày trên lớp?
- Nội dung nào sẽ yêu cầu người học tự tìm hiểu, khám phá?
- Cách thức tìm hiểu và khám phá cần trang bị cho người học để có được kết quả cần đạt mà giảng viên đã yêu cầu
- Địa chỉ các học liệu, tư liệu, tài liệu cụ thể đến chương, mục, trang và các phương án khác nhau để đi đến đích (thực hiện được yêu cầu mà giảng viên đã đề ra cho người học tự tích lũy kiến thức, kĩ năng)?
- Các bài tập, các vấn đề cần giải quyết để cho sinh viên hoàn thành mục tiêu bài học?
- Các vấn đề sẽ kiểm tra "thường xuyên" trên lớp hoặc các bài tập cần giao cho người học để họ hoàn thành yêu cầu của bài học/môn học ?

Người học ở đây không mong đợi mọi kiến thức của bài học/môn học được thầy "chuyển giao" đầy đủ mà thầy chủ yếu làm rõ mục tiêu cụ thể của bài học/môn học, làm rõ cấu trúc nội dung của bài học/môn học và đặc biệt làm rõ các yêu cầu và cách thức kiểm chứng mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung theo đúng đặc trưng của bài học/môn học. Nếu người học không tự giác, tích cực, chủ động thì sẽ không hoàn thành được khối lượng kiến thức mà phương thức đào tạo này yêu cầu ở người học tự tích lũy và không kết thúc được quá trình học tập của mình. Đây là một thách thức với người học có thói quen "học những gì thầy cung cấp trên lớp".

Để làm được như trên người học cần được cung cấp các điều kiện tối thiểu như là đề cương môn học theo kiểu tín chỉ (sẽ có dịp nói chi tiết sau); các tài liệu, học liệu theo yêu cầu, môi trường học tập và cơ sở vật chất phục vụ việc tự nghiên cứu (thư viện, kể cả thư viện điện tử, nơi thực hành thực tế ...) đó là chưa nói đến số lượng phòng học, số lượng môn học tự chọn mà đi kèm theo nó là người dạy và điều kiện học tập...

Một điều kiện không thể không nói đến ở đây là tâm thế của giảng viên khi thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Để dạy được đúng yêu cầu theo tín chỉ người giảng viên phải đầu tư nhiều công sức và việc tính toán "công sức" của người giảng viên cần được thực hiện đồng bộ với yêu cầu dạy học theo tín chỉ (chuẩn bị cho lên lớp 1 giờ rất công phu, chấm bài liên tục...). Nhưng hiện nay các quy định đối với giảng viên vẫn thực hiện theo kiểu niên chế (quy định về chế độ giảng dạy đối với giảng viên ban hành từ thập niên 80 của thế kỉ trước vẫn chưa có văn bản thay thế!). Đây cũng là một vấn đề cần đặt ra đối với những người quản lý GD đại học nước nhà khi yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo sang kiểu học chế tín chỉ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Luật Giáo dục*; NXB Chính trị Quốc gia 2005
2. *Đào tạo theo học chế tín chỉ*; Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
3. Đặng Xuân Hải, "Đặc thù của việc đổi mới phương pháp dạy học ở đại học sư phạm", Tạp chí Giáo dục số 103;12/2004; trang 8-10

SUMMARY

The article introduces some characteristics of credit-based training and necessary conditions for the implementation of credit - based training in Vietnam.